

Số: **208**/TB-MTTQ-BTT

Cà Mau, ngày 30 tháng 11 năm 2021

THÔNG BÁO

Mặt trận Tổ quốc tham gia xây dựng chính quyền năm 2021

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh bày tỏ sự nhất trí với các Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Năm 2021 là năm đầu thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ XVI của Đảng bộ tỉnh, đồng thời tập trung chỉ đạo thực hiện Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; vừa quyết liệt thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và chỉ đạo duy trì phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo đời sống của Nhân dân. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 bùng phát trở lại và diễn biến hết sức phức tạp, khó lường, lây lan hầu hết các huyện, thành phố trong tỉnh. Đến nay, số ca bệnh của tỉnh đã vượt mức 8.000 ca, từ đó ảnh hưởng đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội, gây tâm lý lo lắng trong Nhân dân.

Trong bối cảnh đó, với sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy Đảng, sự điều hành quyết liệt, hiệu quả của chính quyền, sự phối hợp tuyên truyền, vận động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh; nhìn chung tình hình các tầng lớp Nhân dân cơ bản ổn định, chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được tăng cường, các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phát động được Nhân dân tích cực hưởng ứng thực hiện, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh ở địa phương.

Nhận thức được tầm quan trọng và nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới, nắm bắt kịp thời sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, của Tỉnh ủy, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh xây dựng chương trình, phối hợp chặt chẽ với Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các ban ngành cấp tỉnh và các huyện, thành phố thực hiện đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.

Phối hợp tổ chức Hội nghị triển khai, tập huấn, hướng dẫn hệ thống Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên tổ chức thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; thực hiện tốt các bước của quy trình Hội nghị hiệp thương lựa chọn, giới

thiệu người ra ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tổ chức cho ứng cử viên đại biểu Quốc hội và ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp gặp gỡ, tiếp xúc cử tri vận động bầu cử đảm bảo đúng các quy định và hướng dẫn của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương. Trước tình hình diễn biến của dịch bệnh nhưng cử tri và nhân dân trong tình huống ứng tích cực cuộc bầu cử, kết quả có trên 99% cử tri tham gia đi bầu cử, góp phần thành công Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Công tác tham gia phòng, chống đại dịch Covid-19; vận động nhân dân ủng hộ, khắc phục hậu quả ảnh hưởng do đại dịch; giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ của Chính phủ được MTTQ Việt Nam tỉnh thực hiện một cách nghiêm túc, quyết liệt, đúng theo các quy định. Thực hiện phương châm không để người dân nào thiếu ăn, không để ai bị bỏ lại phía sau trong đại dịch Covid-19. Đã qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức 02 đợt phát động cao điểm quyên góp ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Tính đến nay có hơn 757 lượt tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân ủng hộ; tổng số tiền trên 53 tỷ 100 triệu đồng và đóng góp bằng vật chất quy ra tiền khoảng 25 tỷ 400 triệu đồng. Mặt trận các cấp phối hợp huy động, vật chất quy thành tiền trên 18 tỷ 571 triệu đồng.

Công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân được vận dụng một cách linh hoạt, sáng tạo, trong tình hình dịch bệnh. Thông qua nhiều hình thức phù hợp tổ chức tuyên truyền được 19.958 cuộc với 781.995 lượt người nghe, dự,... Qua đó, đã góp phần nâng cao nhận thức cho đoàn viên, hội viên và nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh.

Việc thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân luôn được quan tâm chỉ đạo thực hiện; công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia phòng chống tham nhũng, lãng phí được thực hiện nghiêm túc, đúng thẩm quyền và các quy định của Đảng, Nhà nước góp phần xây dựng Đảng và chính quyền các cấp trong tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh. Trong năm, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thành lập 926 đoàn giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026; phối hợp với Hội đồng nhân dân các cấp tiến hành giám sát về công tác bầu cử được 1.085 cuộc. Chủ trì giám sát 105 cuộc; tham gia giám sát được 347 cuộc trên các lĩnh vực liên quan đến phát triển kinh tế, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Ban Thanh tra nhân dân giám sát 938 vụ việc, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng giám sát được 399 công trình xây dựng do Nhà nước và nhân dân cùng làm, kịp thời phát hiện khắc phục những sai phạm, góp phần nâng cao chất lượng các công trình ở địa phương.

Tiếp tục quan tâm, thực hiện công tác giảm nghèo. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã chủ trì phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh hướng dẫn cho Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội cấp

huyện, cơ sở, Ban Công tác Mặt trận, đoàn thể ấp, khóm, đăng ký giúp đỡ hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; kết quả đã giúp đỡ 506/826 hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được thoát nghèo bền vững, góp phần toàn tỉnh có 77/883 ấp, khóm và 3 xã, phường xóa trắng hộ nghèo.

Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân tham gia thực hiện Phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”, Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP); đồng thời, lồng ghép vào Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Các chương trình phối hợp liên tịch như bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; an toàn thực phẩm, an toàn giao thông, phòng, chống tội phạm, ma túy, mại dâm, HIV/AIDS, mua bán người, xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân; vận động toàn dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, Luật hợp tác xã,... Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các Hợp tác xã và Tổ hợp tác trên địa bàn tỉnh. Phối hợp Ban Chỉ đạo 389 tỉnh đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, kém chất lượng, hàng hóa không đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng, bình ổn thị trường nhất là trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19.

Kính thưa quý đại biểu! Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đồng thuận với việc đánh giá những kết quả đạt được cũng như những hạn chế, khó khăn trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Tuy nhiên tình hình dịch bệnh Covid-19, làm ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh; lao động, việc làm, học tập và đi lại của Nhân dân; giá cả một số mặt hàng thiết yếu tăng cao, nhất là vật tư nông nghiệp, thức ăn thủy sản, chăn nuôi gia súc, gia cầm; các loại tội phạm về mua bán, vận chuyển, sử dụng trái phép các chất ma túy, cho vay nặng lãi, cờ bạc, trộm cắp tài sản,... ngày càng phức tạp. Những vấn đề trên đã và đang ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của Nhân dân.

Tại kỳ họp lần thứ Tư, trên cơ sở tổng hợp tình hình thực tế, ý kiến phản ánh của cử tri và Nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh xin phản ánh như sau:

1. Tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, số người nhiễm bệnh đang có chiều hướng tăng nhanh, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân trên nhiều lĩnh vực, vì vậy Nhân dân mong muốn lãnh đạo tỉnh sớm có giải pháp kiểm soát dịch bệnh và đẩy nhanh tiến độ tiêm ngừa vacxin cho toàn dân; tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng do dịch bệnh; lực lượng tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh các cấp, đặc biệt quan tâm hỗ trợ lực lượng tham gia ở cơ sở. Quan tâm, chỉ đạo sâu sắc và có giải pháp phù hợp đối với công tác dạy và học, đảm bảo an toàn, hiệu quả, thích ứng linh hoạt trong tình hình dịch bệnh; chú trọng chất lượng công tác dạy và học bằng hình thức trực tuyến.

2. Tỷ lệ người lao động ngoài tỉnh về lưu trú tại địa phương còn cao, lao động trong tỉnh mất việc tăng, gây ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của tỉnh; khó khăn trong công tác giảm nghèo và giải quyết việc làm, Nhân dân mong muốn các cấp chính quyền quan tâm, chỉ đạo đề ra giải pháp giải quyết các vấn đề nêu trên.

3. Tình hình biến đổi khí hậu, ảnh hưởng của mưa bão, lốc xoáy, triều cường, ngập úng, dẫn đến nhiều công trình hạ tầng giao thông bị xuống cấp, ảnh hưởng lớn việc đi lại của Nhân dân, vì vậy rất mong chính quyền sớm khắc phục đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành sớm việc sửa chữa và chất lượng của các công trình, phục vụ cho việc đi lại của Nhân dân.

4. Các nội dung khác được Nhân dân quan tâm về sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, giao thông, điện, giá cả hàng hóa biến động theo hướng tăng lên ảnh hưởng cho sản xuất, việc thực hiện các dự án, vấn đề môi trường, chính sách an sinh xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội,... Rất mong được Ủy ban nhân dân tỉnh và các ngành chức năng có liên quan, quan tâm chỉ đạo, tháo gỡ.

Trên đây là Thông báo công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2021 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tại kỳ họp thứ Tư, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Nơi nhận:

- MTTW, Ban DCPL, PT, CTPN MTTW (báo cáo);
- TT Tỉnh ủy (báo cáo);
- TT HĐND, UBND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh;
- BTT UBMTTQ tỉnh, huyện, thành phố;
- Trang thông tin điện tử của UBMTTQVN tỉnh;
- Lưu: VT, DCPL.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Khởi